

NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG: TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP

CHÀO ĐÓN NĂM HỌC 2024-2025

Hoà trong không khí tung bừng của cả nước chào đón kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm ngày thành lập ngành giáo dục, 70 năm ngày giải phóng Huyện Thanh Trì; hôm nay, trường THCS Ngũ Hiệp long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2024 – 2025.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, các ban ngành, đoàn thể, cùng đông đảo phụ huynh và các em học sinh.

Về phía Đại biểu Đảng ủy – HĐND – UBND xã Ngũ Hiệp:

- Ông Phí Trung Kiên – Trung tá, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Trưởng Công an xã Ngũ Hiệp
- Ông Nhân Xuân Anh – Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự xã Ngũ Hiệp

Về phía đại biểu các cơ quan:

- Ông Lương Xuân Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ chi nhánh Agribank huyện Thanh Trì

Về phía Hội CMHS: Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có:

- Ông Bùi Văn Bình – Phó Trưởng ban thường trực đại diện CMHS cùng các bác trong BCH Hội CMHS của trường và 41 ông, bà phụ huynh là đại diện cho 41 chi hội CMHS các lớp.

Về phía nhà trường:

- Thầy giáo Đặng Thanh Quang - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
 - Cô giáo Đỗ Thị Thanh Quỳnh - Phó Bí thư chi bộ, PHT nhà trường
 - Cô giáo Nguyễn Thị Yến - Phó HT nhà trường.
 - Cô giáo Phạm Thị Thoan - Chủ tịch công đoàn nhà trường.
- Cùng toàn thể các thầy cô giáo, các cô - bác nhân viên nhà trường. Đặc biệt là sự có mặt của hơn 1600 em HS trường THCS Ngũ Hiệp.



Sự quan tâm, đồng hành của quý vị đại biểu là nguồn động viên lớn lao cho thầy và trò nhà trường, khích lệ tinh thần học tập và giảng dạy trong năm học mới.

Lễ khai giảng năm học 2024-2025 được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh trường THCS Ngũ Hiệp, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng năm học mới. Ngay sau đó là nghi lễ chào cờ trang nghiêm, vang động dư âm của ngày kỉ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9. Âm thanh hào hùng của Quốc ca đã chạm đến mỗi trái tim của thầy trò trường THCS Ngũ Hiệp khiến ngày đầu năm học thêm rộn ràng, náo nức.



Trong không khí trang trọng và ấm áp của buổi lễ, đại diện lãnh đạo địa phương, các ban ngành, và phụ huynh đã trao tặng những bó hoa tươi thắm đến Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo của Trường THCS Ngũ Hiệp. Những bó hoa không chỉ là lời chúc mừng mà còn là sự tri ân, khích lệ tinh thần, mong muốn các thầy cô tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Những nụ cười rạng rỡ và lời chúc tốt đẹp đã lan tỏa niềm tin và hy vọng về một năm học mới đầy thành công.



Đại diện xã Ngũ Hiệp tặng hoa nhà trường



Đại diện Ban thường trực CMHS trường THCS Ngũ Hiệp tặng hoa nhà trường



Đại diện Hội CMHS trường THCS Ngũ Hiệp tặng hoa nhà trường



Đại diện lãnh đạo ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Trì tặng hoa nhà trường

Trong không khí trang trọng của buổi lễ khai giảng, để tiếp thêm động lực và niềm tin cho toàn thể học sinh và giáo viên, đại diện nhà trường, cô Đỗ Thị Thanh Quỳnh – phó Bí thư Chi bộ - phó Hiệu trưởng nhà trường đã lên đọc thư của Chủ tịch nước gửi đến ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025.



Cô Đỗ Thị Thanh Quỳnh – phó Bí thư Chi bộ - phó Hiệu trưởng đã lên đọc thư của Chủ tịch nước

Tiếp sau đó, Thầy Đặng Thanh Quang - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu chào mừng lễ khai giảng năm học 2024 – 2025 ngắn gọn và sâu sắc, gửi gắm những kỳ vọng và lời động viên tới toàn thể học sinh và giáo viên.



Kết thúc bài phát biểu của thầy, cũng là lúc tiếng trống khai trường vang lên giòn giã trong thời khắc thiêng liêng. Hối trống rộn rã, náo nức của buổi tựu trường như vang vọng hồi trống xung trận thuở nào của ông cha. Tiếng trống khai trường như lời hiệu triệu toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh bước vào năm mới với khí thế hào hùng. Những âm thanh ngân vang chở bao hoài bão, niềm tin và hi vọng của người thuyền trưởng trên con thuyền tri thức. Và cũng từ đây, tiếng trống trường đã nâng cánh cho bao khát vọng bay cao đến những khung trời mơ ước.



Buổi lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường THCS Ngũ Hiệp không chỉ đặc biệt bởi những nghi thức trang trọng, mà còn trở nên sôi động hơn với tiết mục múa lân vô cùng hấp dẫn. Tiếng trống dồn dập, những chú lân đầy màu sắc, cùng những động tác uyển chuyển, khéo léo đã mang đến bầu không khí rộn ràng, phấn khởi cho toàn thể thầy cô và học sinh. Múa lân không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn mang theo ý nghĩa tốt lành, chúc cho nhà trường một năm học mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc và thành công. Tiết mục đã thực sự làm cho ngày khai giảng trở nên đặc biệt và khó quên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự.



Trong lễ khai giảng năm học 2024-2025, một niềm vui lớn đã đến với thầy và trò nhà trường, đó là Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi – học sinh lớp 9A4 được tham dự chương trình “Gặp mặt trẻ em Thủ đô tiêu biểu vượt khó học tốt” năm 2024 do Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức. Cùng với đó lãnh đạo ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thanh Trì trao tặng 8 chiếc xe đạp cho 8 em HS có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong học tập.



Phần cuối của chương trình khai giảng, là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ trường THCS Ngũ Hiệp và các thầy cô giáo trong chi đoàn giáo viên biểu diễn đã góp phần làm cho buổi lễ thêm phần sôi động và ý nghĩa.



Tiết mục múa: “Máu đỏ da vàng” – Chi đội 7A6



Màn hát múa: “Chào mừng năm học mới” – Chi đội 7A11



Đơn ca “Em là cô giáo vùng cao” – Cô giáo Minh Hiền



Hát múa: “Người gieo mầm xanh” – Đội văn nghệ nhà trường



Đồng ca “Tự hào Hà Nội mến yêu” – Chi đoàn Giáo viên và HS

Năm học 2024-2025, Trường THCS Ngũ Hiệp tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường cũng đặt mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, và hạnh phúc, nơi mà mỗi học sinh đều được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và thể chất.

Buổi lễ khai giảng đã khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi. Những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm đã trao tay, gửi gắm biết bao hy vọng về một năm học thành công rực rỡ.



Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường THCS Ngũ Hiệp đã diễn ra thành công tốt đẹp, khởi đầu một năm học mới đầy triển vọng. Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quyết tâm nỗ lực, đoàn kết để thực hiện thành công nhiệm vụ năm học, mang lại những thành tựu rực rỡ hơn nữa cho nhà trường.



Nhà trường chụp ảnh lưu niệm mừng năm học mới